

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิคม วงษ์ชาลี	ประธานสภาฯ	นิคม วงษ์ชาลี	
๒	นายกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ	รองประธานสภาฯ	กิตติศักดิ์ สิงขรอาจ	
๓	นายฉวี โสตก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	ฉวี โสตก	
๔	นายประวัตี จุมนารินทร์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	ประวัตี จุมนารินทร์	
๕	นายธงชัย ทับไมตรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	ธงชัย ทับไมตรี	
๖	นายสุรศักดิ์ นนตานอก	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔	สุรศักดิ์ นนตานอก	
๗	นายสุข ราชตั้งใจ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	สุข ราชตั้งใจ	
๘	นายพะนอม เลื่อมใส	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗	พะนอม เลื่อมใส	
๙	นายประเสริฐ สาอูตม์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๘	ประเสริฐ สาอูตม์	
๑๐	นายสุคนธ์ พามิ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๐	สุคนธ์ พามิ	
๑๑	นายวิชิต ศึกษา	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑	วิชิต ศึกษา	
๑๒	นายสุพรรณณ จันทะนาม	เลขานุการสภา อบต.ห้วยยาง	สุพรรณณ จันทะนาม	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสาสน์ เกษนอก	นายก อบต. ห้วยยาง	ประสาสน์ เกษนอก	
๒	นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง	รองนายก อบต. ห้วยยาง	ศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง	
๓	นายจิระศักดิ์ วงษ์ชาลี	รองนายก อบต. ห้วยยาง	จิระศักดิ์ วงษ์ชาลี	
๔	นายสุภชัย นาล่อง	เลขานุการนายก อบต. ห้วยยาง	สุภชัย นาล่อง	
๕	นางสาวน้ำฝน เกษนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ติดภารกิจ	
๖	นายสมศักดิ์ จงผาดกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	ติดภารกิจ	
๗	นายศิริวุฒิ ศรีใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ติดภารกิจ	
๘	นายสุรศักดิ์ จอดนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	สุรศักดิ์ จอดนอก	
๙	นายสมจิตร วรรณศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ติดภารกิจ	
๑๐	นายณัฐกิตติ ศิริมนตรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	ติดภารกิจ	
๑๑	นายชนะชัย วัฒนาพุดิ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	ติดภารกิจ	
๑๒	นายประวัตี บุญคำมูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	ติดภารกิจ	
๑๓	นายสถาพร โคตะลี	กำนันตำบลห้วยยาง	ติดภารกิจ	
๑๔	นายชุมแพ ทองผดุง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ติดภารกิจ	
๑๕	นายประวิทย์ อัจจุฬา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ติดภารกิจ	

/ ลำดับที่.....

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๖	นายสุบิน จันทะนาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	ติดภารกิจ	
๑๗	นายอธิภัทร ปุราชะโก	ปลัด อบต.ห้วยยาง	อธิภัทร ปุราชะโก	
๑๘	นางกัลยา เรืองรังษี	ผอ.กองคลัง	กัลยา เรืองรังษี	
๑๙	นายนพดล บัวขจร	ผอ.กองช่าง	นพดล บัวขจร	
๒๐	นายประสงค์ เลื่อมใส	หัวหน้าสำนักปลัด	ประสงค์ เลื่อมใส	
๒๑	นางอุทุมพร ชาญขำนิ	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	อุทุมพร ชาญขำนิ	
๒๒	นายโกวิท ลครพล	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	โกวิท ลครพล	
๒๓	นางสาวสุนทร ดีสวน	นักวิชาการศึกษา	สุนทร ดีสวน	
๒๔	นางสาวธัญญา อัจจุฬา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธัญญา อัจจุฬา	
๒๕	นางสมสมร วงษ์จันทา	นักบริหารงานทั่วไป	สมสมร วงษ์จันทา	
๒๖	นายสงวน สิทธิธา	ประชาชนบ้านห้วยคร้อ หมู่ ๕	สงวน สิทธิธา	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- ครั้นเมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุมสภาฯ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ จึงดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

..... ไม่มี.....

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ได้มีการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มีรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ต้องรับรอง และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนารายการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ผ่านมาส่งให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ไปศึกษาและทำความเข้าใจมาบ้างแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดังกล่าวหรือใหม่ครับๆ เราใช้เวลามาพอสมควรแล้ว เมื่อท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ได้อ่านและตรวจสอบพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดข้อความส่วนใดอีกหรือไม่ครับ เชิญท่านสุข ราชตั้งใจ ส.อบต.หมู่ ๕ ครับ

นายสุข ราชตั้งใจ
ส.อบต.หมู่ ๕

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ.กอง/
หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายสุข ราชตั้งใจ
ส.อบต.หมู่ ๕ ครับสำหรับระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน
กันยายน ๒๕๖๕ ผมขอแก้ไขเอกสารรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยยาง ตามเอกสาร รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ หน้า ๒
ประโยคที่ท่านประธานสภา นายนิคม วงษ์ชาติ ได้อภิปราย บรรทัดที่ ๕ รายงานการ
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอแก้ไขเป็น รายงานการประชุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นะครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานการประชุมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖
เดือน กันยายน ๒๕๖๕ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม หรือแก้ไขแล้วผมขอมติที่
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เมื่อครั้งที่ผ่านมาเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่
๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าถูกต้องแล้ว ขอ
ความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ มติรับรอง ๑๑
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

**๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕**

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ได้มีการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ มีรายงานการประชุมสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ต้องรับรอง และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนารายการ
ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ผ่านมาส่งให้ท่านสมาชิก
อบต.ทุกท่าน ไปศึกษาและทำความเข้าใจมาบ้างแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยาง ดังกล่าวหรือใหม่ครับๆ เราใช้เวลามาพอสมควรแล้ว เมื่อท่านสมาชิก อบต.ทุก
ท่าน ได้อ่านและตรวจสอบพอสมควรแล้ว ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะแก้ไข หรือ
เพิ่มเติมรายละเอียดข้อความส่วนใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเพิ่มเติม หรือ
แก้ไขแล้วผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เมื่อครั้งที่
ผ่านมา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ หาก
ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าถูกต้องแล้ว ขอความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ยาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ มติ
รับรอง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

นายพนอม เลื่อมใส
ส.อบต.หมู่ ๗

กระทู้ถาม

ครบระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม มีสมาชิกท่านใดมีกระทู้ถามไหมครับ
เชิญท่านพนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ.กอง/
หัวหน้าส่วน , ท่านสงวน สิทธิธา และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายพนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ผมขอยื่นกระทู้ถาม เรื่องการจ่ายเงินสะสม ปี
๒๕๖๕ เราได้ดำเนินการไป ๑๖ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ ซึ่งวันนี้
เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผมอยากเห็นภาพที่ดีเพราะเป็นไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นไตรมาส
สุดท้าย อยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้รับการชื่นชมและยินดีกับ
ผลงานของสมาชิก อบต. ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา ๑ ปี กับอีก ๑๗ วัน ผลงานที่โชว์แต่ละ
หมู่บ้านทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ผมขอเรียนถามผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเมื่อไรโครงการต่างๆ ที่สภาฯ
อนุมัติไปจะได้ดำเนินการ สำหรับโครงการที่อนุมัติไปแล้ว ส่วนโครงการที่ค้างเมื่ออนุมัติ
ไปแล้ว ก็มีการตัดลดจำนวนเงินขอสอบถามว่าทำไมต้องตัดลด ซึ่งแทนที่เราจะ
ดำเนินการให้กับประชาชนตำบลห้วยยาง ซึ่งผมเข้าใจว่าการตัดลดอาจจะนำมาเป็นเงิน
สะสมอีกได้ การตัดลดโครงการที่เกินศักยภาพที่มีงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาทขึ้นไป
การประเมินราคาก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่หากงบประมาณต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท เรา
สามารถดำเนินการได้เลยไหมครับ ขอสอบถามท่านผู้เกี่ยวข้องให้ตอบด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

นายอิทธิพร ปุราชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับตามที่ท่านพนอม เลื่อมใส สมาชิก อบต.หมู่ ๗ ได้สอบถามโครงการ
จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ขณะนี้ได้ล่วงเลยมาพอสมควรซึ่งเราได้ทำสัญญาแต่
ละโครงการไปแล้วหลายโครงการน่าจะเกือบหมด และช่วงนี้อยู่ที่ผู้รับจ้างลงปฏิบัติงาน
อย่างเมื่อวานได้ลงไปดูโครงการถนนดินบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๙ และโครงการถนน
หินคลุกบ้านดงบัง หมู่ ๖ ผู้รับเหมาดำเนินการอยู่นะครับ ขอนำเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้
นะครับ โครงการจ่ายเงินสะสมที่ดำเนินการอยู่ ท่านอาจจะมองว่าการทำงานช้า เรา
ไม่ได้ช้านะครับในช่วงของ ๓ เดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูฝนและฤดูเก็บเกี่ยวประกอบกับ
ระยะเวลาของปีงบประมาณอาจทำให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ซึ่ง ณ วันนี้เราได้ทำสัญญา
โครงการและบางโครงการเราได้ประกาศหาผู้รับจ้างด้วยระบบอีพีดีง เช่น โครงการ
ก่อสร้างถนนลาดยางระยะทางระหว่างนา นายบุญสวน พลศรีราช – หอประปาบ้าน
หนองไผ่งาม หมู่ ๑๒ ได้ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้างนะครับ เพราะงานทุกโครงการ
จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเดือนมกราคม ส่วนโครงการที่ทำไปแล้ว เช่น โครงการหิน
คลุกจะเร่งให้เสร็จก่อนปีใหม่ประมาณ ๑๕ วันน่าจะเสร็จส่วนการเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของระเบียบเพราะการตรวจรับมีระยะเวลาในการตรวจรับ ๓ วันหลังจากส่ง
มอบงาน และการเบิกจ่ายทำได้หลังจากตรวจรับให้ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนประเด็น

/ ที่มีการสอบ

ที่มีการสอบถามเรื่องราคาว่าทำไมราคาไม่เหมือนกันเวลาจัดซื้อจัดจ้างลดลงนั้น ขอนำเรียนท่านนะครับว่าในการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งเมื่อเราได้ประมาณราคากลางไปแล้วเบื้องต้น ในขั้นตอนต่อไปก่อนจะมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นงานในข้อบัญญัติ หรือการจ่ายเงินสะสม ก็จะมีการประมาณราคากลางใหม่ตามราคาพาณิชย์จังหวัดในเดือนที่ผ่านมาทุกครั้ง เพราะวราคากลางที่จะนำมาจัดซื้อจัดจ้างจะต้องไม่เกิน ๓ วัน นับจากวันที่อนุมัติ หากเกิน ๓ วันไปแล้วเราจะไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ก็จะดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่จะเป็นลักษณะนี้ ส่วนกรณีราคาคอนกรีตทำไมราคาไม่เท่าเดิมซึ่งจากเดิมลูกบาศก์เมตรหรือคิวละ ๒,๑๐๐.๐๐ บาท เหลือ ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ขอนำเรียนว่ามีการปรับลดเรื่องของปูนซึ่งแหล่งปูนจากเดิมใช้ปูนซีเมนต์คอนกรีต มาเปลี่ยนเป็นปูนที่พีไอ จึงทำให้ค่าปูนลดลงจาก ๒,๑๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑,๗๐๐.๐๐ บาท ถามว่าเกิดความเสียหายไหม ก็ไม่เสียหายนะครับ หากเงินเหลือก็ตกเป็นเงินสะสมเราสามารถนำมาจ่ายขาดปีถัดไปได้ จึงขอเรียนท่านว่าในส่วนนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นการเสียหายอะไรนะครับถือเป็นผลดีซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้างการปรับราคาก็เป็นผลดีทำให้เรามีเงินคงเหลือมากขึ้น จึงขอเรียนให้สภาได้เข้าใจตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับขอบคุณท่านปลัด ท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับตามที่ท่านปลัดชี้แจงไป ครับสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับเชิญท่านสุพรรณ จันทะนาม ครับ

นายสุพรรณ จันทะนาม
เลขาธิการสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับผมขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ท่านพะยอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้กระทู้ถามเรื่อง การจ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๕ ผมเข้าใจเมื่อโครงการต่างๆ ที่สภาอนุมัติหรือเห็นชอบไปแล้ว และมีโครงการบางโครงการมีการปรับลด หรือปรับเพิ่ม จะต้องนำเข้าสภาใหม่หรือเปล่าครับ เพราะสภาเราได้อนุมัติไปแล้ว ซึ่งหากมีการปรับลดผมว่าดีครับ เพราะจะทำให้ราคาลดลง ผมไม่ติดใจตรงนี้ แต่ผมติดใจตรงที่สแตนดาร์ดมาตรฐาน อยู่ที่ไหนเมื่อสภาพิจารณาอนุมัติไปแล้ว แต่ต้องมีการปรับลดลง ขอให้ท่านผู้รู้ชี้แจงเพื่อเป็นมาตรฐานแบบอย่างต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอิทธิพร ปุราชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในกรณีที่สภาอนุมัติโครงการไปแล้ว ไม่ว่าจะป็นงานโครงการตามข้อบัญญัติ หรืองานโครงการจ่ายเงินสะสม วิธีการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีการงบประมาณและระเบียบการเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสงสัยการปรับลดมาตรฐานราคาให้ท่านทำความเข้าใจในเรื่องการใช้อำนาจสภาหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น ส่วนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องขอสภา
กรณีเงินเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบเดิม คือ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๐๐.๐๐ เมตร ปริมาณงานเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ขอนำชี้แจงให้ท่านทราบ ขอขอบคุณ
ครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกคงเข้าใจนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกไหมครับ หาก
ไม่สมาชิกท่านใดสอบถามต่อไประเบียบวาระที่ ๔ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ไม่มี

มติที่ประชุม

.....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๕

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะกรรมการ , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ.กอง/
หัวหน้าส่วน , ท่านสงวน สิทธิดา และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
วันนี้เป็นการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
/๒๕๖๕ เชิญท่านนายก ครับ

นายประสาสน์ เกษนอก
นายก อบต.

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะกรรมการ , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ.กอง/
หัวหน้าส่วน , ท่านสงวน สิทธิดา และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
แบบเสนอญัตติ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนกระชาย หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้าน
นายลำดวน รักสุจริต

ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบบ้านนายศรายุทธ ประจิตร ถึง บ้านนางลำดวน รักสุจริต หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๐

ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายศรายุทธ ประจิตร ถึง บ้านนางลำดวน รักสุจริต หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๐

๒. โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ)

ข้อความเดิม

โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๐

ข้อความใหม่

โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมฉบับที่ ๕ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๑๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ประสาสน์ เกษนอก

(นายประสาสน์ เกษนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงิน
สะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านปลัด ครับ

นายอิทธิพร ปุระชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับขออนุญาตเพิ่มเติมกรณีทีสภาจะต้องอนุมัติในการแก้ไขมี ๒ เรื่องด้วยกัน
เรื่องทีหนึ่ง เรื่องการพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และเรื่องทีสองการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ
จ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งการแก้ไขในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนกระชาย หมู่ที่
๒ จากบ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้านนางลำดวน รักสุจริต ซึ่งปริมาณเดิมจะเป็น
ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณรอบ
บ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้านนางลำดวน รักสุจริต หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า
๖๒๕ ตารางเมตร ส่วนทีขอแก้ไขก็คือ ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้านนายลำดวน รักสุจริต
หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขอนำเรียนก่อนเป็นอันดับแรก
เนื่องจากเป็นไปตามข้อ ๒๙ ระเบียบวิธีงบประมาณ คือทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ส่วนเรื่องทีสอง เรื่องการอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒ (สายรอบหมู่บ้าน
ด้านทิศเหนือ) โดยขอแก้ไขจากข้อความเดิมโดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง
๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐
ตารางเมตร และขอแก้ไขตามข้อความใหม่ โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐
เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึงเรียนต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติ ขอขอบคุณครับ

/ นายนิคม

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ไหมครับเชิญท่านฉวี
โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ เชิญครับ

นายฉวี โสตก
ส.อบต.หมู่ ๑

ครับผมมีข้อสงสัยอยู่สองเรื่องๆ แรกเรื่องข้อมูลอาจจะถูกหรือผิด หรือไม่จึงขอสอบถาม
จากบ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้านนางลำดวน รักสุจริต หน้าจะเป็นนายลำดวน รัก
สุจริต ขอให้แก้ไขเป็นนายลำดวน รักสุจริต นะครับ และเรื่องที่สอง เรื่องการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงอยากทราบข้อความเดิม ข้อความใหม่งบประมาณเพิ่มขึ้นเราจะได้
ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านปลัดครับ

นายอิทธิพร ปุราชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับในส่วนของปริมาณงานที่แก้ไขทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของ
งบประมาณไม่เพิ่มงบประมาณเท่าเดิม ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างต้องปรับประมาณการของ
ราคาใหม่ในส่วนปริมาณงานใหม่จากการคำนวณแล้วงบประมาณไม่เพิ่มขึ้น ท่านจะเห็น
ได้ว่า ข้อความเดิม ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ข้อความใหม่ ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมี
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร งบประมาณเท่าเดิมส่วนใน
เรื่องของบ้านนางลำดวน รักสุจริต ขอแก้ไขเป็น นายลำดวน รักสุจริต ให้ถูกต้อง
ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ

นายพนพล บัวขจร
ผอ.กองช่าง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ครับผมขออธิบายข้อความใหม่คือ ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิว
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายศรายุทธ ประจิดร ถึง บ้านนายลำดวน รักสุจริต หมู่
ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์
ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขอแก้ไขให้ถูกต้องนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไหมครับ หากไม่มี
สมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยยาง นะครับ หากสมาชิกท่านใดพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
โครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือ ครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ออกเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

รับการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
รับเชิญท่านปลัด ครับ

นายอิทธิพร ปุราชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับเรื่องระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการนำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยหลักแล้วเป็นระเบียบซึ่งสภาเป็นผู้นำเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อสภา ไม่ใช่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอ เมื่อไม่ใช่ฝ่ายบริหารเป็นผู้เสนอ สภาจะต้องเป็นผู้เสนอร่างนี้เพื่อพิจารณาเห็นชอบเพื่อจะได้ออกระเบียบและประกาศใช้ต่อไป ถ้ามว่าระเบียบสภาเรื่องที่เสนอสภาเห็นชอบมาจากไหน มาจากมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้อำนาจสภาในการออกระเบียบเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ซึ่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้อำนาจสภาซึ่งระเบียบนี้มีทั้งหมด ๑๒ ข้อ ด้วยกันผมขอเสนอแทนท่านประธานสภา รายละเอียดดังนี้

-ร่าง-

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน

พ.ศ. จึงได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น

“ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้เป็นผู้ดำเนินการแทน

/ ผู้มีสิทธิ

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นคำร้องขอต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อจำนวนไม่เกินสิบคน ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและมีเนื้อหาอย่างไร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อพร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้

ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนให้ถือว่าวันที่ยื่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอและให้ดำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง มอบหมายให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง

ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบที่กำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปได้แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

ข้อ ๖ เมื่อปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐานการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าร่วมชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิการถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ ๙ ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนชื่อ

ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

นิคม วงษ์ชาติ

(นายนิคม วงษ์ชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภา

ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงไปนั้น มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย เชิญท่านพนอม เลื่อมใส ส.อบต. หมู่ ๗ ครับ

นายพนอม เลื่อมใส
ส.อบต. หมู่ ๗

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับตามที่ท่านปลัดได้เสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ผมเข้าใจว่าเราจะดำเนินการต่อจากนี้ไปเป็นขั้นตอนได้เลยไหมครับ ขอสอบถามตามเอกสารหมายเลข ๑ คำร้องให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือว่าเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่โดยเราไม่ผ่านสภาก็ได้ ซึ่งจะต้องผ่านสภาแล้วนำเสนอให้ท่านปลัดดำเนินการ ซึ่งเราเป็นผู้จัดทำตามเอกสารหมายเลข ๑ ขอสอบถามครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภา

ครับเชิญท่านปลัดครับ

นายอิทธิพร ปุราชะโก
ปลัด อบต.ห้วยยาง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะบริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามจะมีเอกสารหมายเลข ๑ ไปถึงเอกสารหมายเลข ๔ เป็นเอกสารในเรื่องคำร้องขอการดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่สภาเราเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งมีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามเอกสารหมายเลข ๑ - ๔ แต่หากร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านไปแล้วประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถเข้าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อเสนอขอทำร่างระเบียบฯ สามารถยื่นเอกสารตามขั้นตอนได้วันนี้ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเราเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อนนะครับ ส่วนการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดๆ ซึ่งเสนอให้สภาเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ตามขบวนการตามเอกสารตามลำดับนั้นๆ แต่ละข้อบัญญัติจะมีพระราชบัญญัติควบคุม ว่าด้วยกฎหมายท้องถิ่น การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นไปตามรูปแบบกฎหมายแต่ละฉบับ เช่น เรื่องสาธารณสุข จะเป็นพรบ.สาธารณสุข ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้าง ทำได้แค่ไหน อย่างไร ส่วนเรื่องข้อบัญญัติอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นก็ไปว่ากันตามกฎหมายเรื่องอื่นๆ ว่าประชาชนสามารถร้องขอให้ออกข้อมูลได้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเราจะต้องศึกษาด้วย ในส่วนของสภาขอให้เห็นชอบตามร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ก่อนเบื้องต้นขอให้ท่านสมาชิกเข้าใจ ขอนำเรียนขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจตามที่ท่านปลัดได้ชี้แจงนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือสอบถามไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัย ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อพิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ออกเสียง ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวธัญนิษา อัจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านคณะผู้บริหาร , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ขอรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้



ประกาศ อบต.ห้วยยาง

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ อบต.ห้วยยาง

อบต.ห้วยยาง จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ อบต.ห้วยยาง ดังนี้

ก. **วิสัยทัศน์** ของ อบต.ห้วยยาง

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรู้คู่คุณธรรม”

ข. **พันธกิจ** ของ อบต.ห้วยยาง

ค. **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** ของ อบต.ห้วยยาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ด้านสาธารณสุข

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม

ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์

ด้านกีฬาและนันทนาการ

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ง. **การวางแผน**

อบต.ห้วยยาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป

อบต.ห้วยยาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๑	๑,๐๓๙,๐๐๐๐	๑๑	๑,๐๘๙,๐๐๐	๑๓	๑,๗๕๙,๐๐๐	๑๓	๑,๑๕๙,๐๐๐	๑๓	๑,๑๕๙,๐๐๐
ด้านการสาธารณสุข	๑๖	๔๔๐,๐๐๐๐	๑๖	๔๔๐,๐๐๐	๑๖	๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๔๔๐,๐๐๐	๑๗	๖๒๐,๐๐๐
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๕	๒,๔๗๐,๐๐๐๐	๒๕	๔,๒๙๔,๐๐๐	๒๕	๕,๒๒๔,๐๐๐	๒๕	๔,๙๒๔,๐๐๐	๒๕	๔,๙๒๔,๐๐๐
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๙	๑๓,๓๔๒,๔๐๐๐	๙	๑๓,๔๔๒,๔๐๐	๑๐	๑๗,๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๑๘,๕๖๐,๐๐๐	๑๐	๑๙,๕๖๐,๐๐๐
ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	๓	๖๐,๐๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐	๔	๓๘๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๐๐๐
ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์	๑	๖๐,๐๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐	๔	๒๘๐,๐๐๐
ด้านกีฬาและนันทนาการ	๒	๑๗๐,๐๐๐๐	๒	๑๗๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐	๒	๒๐๐,๐๐๐
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๖๐,๐๐๐๐	๗	๑๘๓,๐๐๐	๙	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๙	๗๖๐,๐๐๐	๙	๗๖๐,๐๐๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑	๐.๐๐	๓	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๙๙	๑๖๗,๘๙๖,๑๘๐	๑๗๕	๑๘๒,๐๙๖,๑๒๐	๑๔๖	๑๖๖,๑๑๘,๓๖๐
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๗	๓๔๕,๐๐๐๐	๗	๓๔๕,๐๐๐	๑๑	๗๖๐,๐๐๐	๑๐	๖๑๐,๐๐๐	๑๐	๖๑๐,๐๐๐
รวม	๗๘	๑๗,๙๘๖,๔๐๐	๘๔	๒๕,๐๘๓,๔๐๐	๒๙๓	๑๙๕,๔๐๙,๑๘๐	๒๖๙	๒๐๙,๔๐๙,๑๒๐	๒๔๑	๑๙๔,๖๖๑,๓๖๐

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารอบต.ห้วยยาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๕๖ โครงการ งบประมาณ ๒๖,๘๗๘,๘๗๒ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๗	๖๑๘,๕๓๘.๐๐
ด้านการสาธารณสุข	๑๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๐	๒,๖๗๑,๘๔๕.๐๐
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕	๑๒,๕๗๐,๐๐๐.๐๐
ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	๐	๐
ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์	๐	๐
ด้านกีฬาและนันทนาการ	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๖	๒๖,๘๗๘,๘๗๒.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ห้วยยาง มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลการดำเนินงาน
๑.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	ความรู้มาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้คณะผู้บริหาร/ ส.อบต./ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกคนมีความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคม	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลห้วยยาง/แผนชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพิ่มศักยภาพของชุมชน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองคลัง	เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการอบรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตำบลห้วยยาง	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้การประชาชนผู้สนใจเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย อย่างแท้จริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	โครงการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี (อุดหนุนที่ทำการอำเภอบัวใหญ่)	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้การบริหารงานระหว่าง อบต.กับอำเภอบัวใหญ่และหน่วยงานอื่นมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.	ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ห้วยยาง	๑๒๘,๕๓๘.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลห้วยยาง เพื่อดำเนินงานต่างๆ และสนับสนุนการดำเนินโครงการ ดังนี้ ๑. สนับสนุนหน่วยบริการหรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ๒. สนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยอื่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๖	ด้านการสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระไผ่ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	ด้านการสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงสว่าง (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	ด้านการสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งาม (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่ง	๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังการเรียนรู้ นอกห้องเรียนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๒๙๓,๒๖๕.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารเสริมนม)	๑,๒๐๘,๔๘๙.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๔๐,๖๘๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ๒) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๙๖,๙๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของ ศพด. จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย ๒-๕ ปี ๑,๗๐๐บาท/คน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านด่านช้าง	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยยาง	๒๗๗,๒๐๐.๐๐	สำนัก/กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒๖	ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านขามเตี้ย	๔๘๗,๒๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดงบัง	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเก่าจั่ว	๒๕๖,๒๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนอง หญ้าปล้อง	๓๐๒,๔๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก นักเรียนมีอาหารกลางวันครบ ๕ หมู่	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการงานประเพณี บัวไหม-บัวใหญ่ (เสนอโดยประชาคม ม.๑ - ม.๑๒)	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีให้คงอยู่สืบไป ๒. สร้าง ความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ ประชาชนและบุคลากรของ อบต.	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	ด้านสวัสดิการ สังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาง (เสนอ โดยประชาคม ม.๑ - ๑๒)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุให้ ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่ เป็นภาระลูกหลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	ด้านสวัสดิการ สังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตำบลห้วยยาง (เสนอ โดยประชาคม ม.๑ - ๑๒)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่เป็นภาระลูกหลาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	ด้านสวัสดิการ สังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพให้กับผู้ติด เชื้อ -ผู้ป่วยเอดส์	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถมี ชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	ด้านสวัสดิการ สังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	ผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	ด้านสวัสดิการ สังคมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง สวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ พิการให้มีการดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓๖	ด้านกีฬาและ นันทนาการ	โครงการจัดการ แข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด (เสนอ โดย ม.๑-๑๒)	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ ๒. มีความรู้รัก สามัคคีในหมู่คณะ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	เพื่อให้คนรู้จักประโยชน์ของป่า และมีส่วนร่วมการอนุรักษ์ป่า ภาวะโลกร้อน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์พันธุ์ กรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๓๐,๐๐๐.๐๐	กองส่งเสริม การเกษตร	เพื่อสืบสานพระราชปณิธานใน การอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความสำคัญ และเห็นความสำคัญของการ อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการตั้งจุดตรวจ และบริการประชาชน ลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์ (เสนอโดยประชาคม ม.๑,๑๒)	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	๑.ดำเนินการตามมาตรการแผน ป้องกัน ๒.ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	ด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	โครงการอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อตั้งศูนย์ปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ บ้าน แก้งิ้ว หมู่ที่ 7 (ศาลา ประชาคมหมู่บ้าน)	๒๔๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุม ประชาคมประจำเดือนและใช้ใน งานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 สายข้างวัด-บ้านนาย มนเทียร มรรคคม	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๔๓	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ สายหน้าวัดบ้านดงบัง เชื่อมถนน คสล.สาย กลางหมู่บ้านดงบัง-ดง สว่าง	๓๒๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกระชาย หมู่ ที่ ๒(สายบ้านดอน กระชาย-บ้านเพี้ยไชด์)	๔๖๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ สายแยกนา นายกิตติ หัสจะรวาย- ลำห้วยยาง	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก บ้านดงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บริเวณนา นายเตรียม รักษาบุญ- นางางเที่ยง เลขนอก (ถนนสายดงสว่าง-ทาง ยุทธศาสตร์)	๔๕๙,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรั้ว คอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๔	๑๙๙,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอ กระจายข่าว พร้อม ติดตั้งระบบเสียงตาม สายภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ และที่ล้าง หน้าแปรงฟันสำหรับ เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ ๖	๒๕๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการปรับปรุงทาง เสริมลาดยางผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๔	๔๖๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก และ ขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุไทย หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕๒	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อบั่ก และขยาย ผิวจราจรถนนคสล. หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.พร้อมบ่อบั่ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้านนาง อุทิศ มาตรวงแสง-สระ หนองฉิม	๑๐๒,๖๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้อง แชมเปญ บ้านหนอง หญ้าปล้อง หมู่ที่ ๙	๔๕๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้อง แชมเปญ และขยาย ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการก่อสร้างห้อง น้ำสำหรับระบบกรอน้ำ ดื่ม หมู่ ๗	๒๗๕,๓๐๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไป มา ได้สะดวก	ไม่ได้ดำเนินการ

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

อบต.ห้วยยาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณ โดยได้มีการก่องหน้ผู้กพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๕๒ โครงการ จำนวนเงิน ๒๕,๖๗๐,๓๘๓ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

**รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕
อบต.ห้วยยาง บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา**

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	๑๓	๑,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๗	๖๑๘,๕๓๘.๐๐	๗	๖๑๘,๕๓๘.๐๐	๖	๖๑๘,๕๓๘.๐๐
๒.ด้านการสาธารณสุข	๑๗	๖๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๕	๔,๙๒๔,๐๐๐.๐๐	๑๐	๓,๘๘๐,๓๓๔.๐๐	๑๐	๑,๕๑๘,๒๐๔.๐๐	๑๐	๑,๕๑๘,๒๐๔.๐๐
๔.ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐	๑๙,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๖,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕	๑๓,๕๙๒,๗๐๐.๐๐	๕	๑๓,๕๙๒,๗๐๐.๐๐
๕.ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม	๕	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๖.ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์	๔	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๗.ด้านกีฬาและนันทนาการ	๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๖	๑๖๖,๑๑๘,๓๖๐.๐๐	๑๖	๕,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๑	๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐	๑๑	๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐
๑๐.ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๖๑๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๒๔๑	๑๙๔,๖๖๑,๓๖๐.๐๐	๕๖	๒๕,๖๗๐,๓๘๓.๐๐	๕๐	๑๙,๖๓๔,๙๔๒.๔๖	๕๐	๑๙,๖๓๔,๙๔๒.๔๖

โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ด้านการสาธารณสุข	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระไผ่ (จำนวน ๓ โครงการ)	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี	ไม่ดำเนินการ
๒	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงทางเสริมลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตบ้านขามเตี้ย หมู่ที่ ๔	๔๖๒,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๓	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๙	๔๕๘,๕๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนชนมีน้ำในการบริโภคพอเพียง	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๔	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ และขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้านบ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒	๔๙๙,๗๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนชนมีน้ำในการบริโภคพอเพียง	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๕	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างหอถังน้ำสำหรับระบบกรองน้ำดื่มหมู่บ้านบ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๗	๒๗๕,๓๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภค	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ
๖	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างโคมอเนกประสงค์ บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ 7 (ศาลาประชาคมหมู่บ้าน)	๒๔๓,๙๐๐.๐๐	กองช่าง	เพื่อให้ประชาชนมีที่ประชุมประชาคมประจำเดือนและใช้ในงานกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ

ข. ผลการดำเนินงาน

อบต.ห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สามารถนำไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๒๓% และ จากผลการดำเนินงานโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๕๖ โครงการ ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๘% ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑%

/ ปัญหา

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาอุปสรรค

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
๒. งบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวน มากกว่างบประมาณในการดำเนินการ
๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนา และทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไข ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
๕. การระบาดของโรคระบาดโควิด ๑๙
๖. การดำเนินการที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง ทุกหมู่บ้าน
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๖. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคมถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไป ศักยภาพของ อบต. ที่จะ ดำเนินการ จะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการ ประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.นั้นเอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการร่วมกัน ของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการ มีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของ ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่ เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ
เชิญท่านฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ครับ

นายฉวี โสตก
ส.อบต.หมู่ ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ผมมีข้อสงสัยสอบถามท่านปลัดเกี่ยวกับรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการจ่ายเงินสะสมหรืองาน
โครงการตามข้อบัญญัติ ผมไม่แน่ใจตามที่ผมดูโครงการของบ้านด่านช้าง หมู่ ๑
อาจจะเป็นงบเงินอุดหนุนหรืออย่างไร ผมสงสัยงานโครงการ ๒ โครงการ คือ โครงการ
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายอุดร จัตนอก - บ้านนางพันธ์ แซ่โค้ว
และโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นายจอย แทนนรินทร์ - บ้าน
นายเทียม สีมาวงษ์ ไม่ทราบดำเนินการหรือยังครับ เชิญท่านปลัดชี้แจงว่าอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนใด ได้ดำเนินการหรือยัง ผมจึงขอนำเรียนสอบถามเพื่อติดตาม ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่าน ผอ.กองคลัง ครับ

นางกัลยา เรืองรังษี
ผอ.กองคลัง

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ค่ะขอชี้แจงแทนท่านปลัดนะคะตามที่ท่านสมาชิกท่านฉวี โสตก ส.
อบต.หมู่ ๑ ได้สงสัยและสอบถามนั้นเป็นโครงการตามข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๖ นะคะ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของต้นปีงบประมาณในไตรมาสแรก หากเป็น
งานโครงการจ่ายเงินสะสมตามที่ท่านปลัดได้นำเรียนไปก็กำลังดำเนินการ จึงขอนำเรียน
ให้สภาทราบ ขอขอบคุณคะ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับ เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ

นางสาวธัญญา อัจจุฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ค่ะขอชี้แจงเรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ตามระเบียบให้
รายงานปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๕ เราได้ประชุม
คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตามแผนและการอนุมัติงบประมาณการเบิกจ่าย ด้านที่ ๑ ด้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ บรรลุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขอนำ
เรียนท่านสมาชิกทุกท่านให้ทราบ ขอขอบคุณคะ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

นายพนอม เลื่อมใส
ส.อบต. หมู่ ๗

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครั้นตามทีนี้กวีเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปนั้นในส่วนโครงการก่อสร้างหอถ้ำน้ำสำหรับระบบกรองน้ำดื่ม บ้านเก่าจั่ว หมู่ ๗ ที่ทำบอกรว่าดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ จริงแล้วโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการแล้ว มีบางส่วนที่ต้องอาศัยแรงจากชาวบ้านในการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนเรื่องการเบิกจ่ายอาจจะไม่ทันปีงบประมาณนะครับ ส่วนโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์บ้านเก่าจั่ว ได้เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเดิม ๒๔๓,๙๐๐.- บาท เป็น ๒๙๐,๐๐๐.- บาท ในส่วนนี้จะเป็นเรื่องงบประมาณ จึงขอแจ้งให้สภาได้รับทราบ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ
เชิญท่าน ผอ.กองสวัสดิการสังคม ครับ

นายโกวิท ลครพล
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีบทบาทหน้าที่ในการคุ้มครองส่งเสริมรวมทั้งการประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในที่อยู่อาศัยได้อย่างสะดวก เหมาะสมและปลอดภัย อย่างถูกสุขอนามัย โดยให้มีการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุหรือคนพิการที่มีคุณสมบัติตรงตามระเบียบหลักเกณฑ์ คือ กรณีผู้สูงอายุต้องมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือกรณีคนพิการต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ มีสัญชาติไทย มีฐานะยากจนหรือรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ หรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต กรณีที่อยู่อาศัยและ หรือที่ดินที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นของผู้สูงอายุหรือคนพิการหรือทายาทต้องอาศัยอยู่จริงไม่น้อยกว่า ๑ ปี และได้รับความยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการปรับสภาพที่อยู่อาศัย กองสวัสดิการสังคม จึงขอความร่วมมือท่านสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีสภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามคุณสมบัติในระเบียบการปรับสภาพที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อประกอบการพิจารณาช่วยเหลือ และนำส่งข้อมูลให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จะสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นเรื่องในรูปแบบเช็คเงินอุดหนุน ๒ กรณีด้วยกันคือ (๑.) กรณี สภาพบ้านมีความชำรุดเสียหายบางส่วนหรือทรุดโทรมบางส่วน เช่น หลังคารั่ว ฝาผนังบ้านผุพัง หรือการปรับปรุงห้องน้ำ เป็นต้น การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บาท และค่าแผ่นป้ายโครงการฯ หลังละไม่เกิน ๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๐,๘๐๐.- บาท (๒.) กรณี สภาพบ้านมีความเสียหายหรือทรุดโทรมทั้งหลัง และมี

ผลกระทบต่อโครงสร้างของตัวบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัย การปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุหลังละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐.- บาท และค่าแผ่นป้ายโครงการฯ หลังละไม่เกิน ๘๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท จึงขอแจ้งท่านสมาชิกทุกท่านให้ช่วยสำรวจข้อมูลดังกล่าวณะครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับท่านสมาชิกทุกท่านคงเข้าใจนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามไหมครับ
เชิญท่าน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ครับ

นางอุทุมพร ชาญธานี
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะมีเรื่องขอประชาสัมพันธ์ ๒ เรื่อง (๑.) เรื่องการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน โดยการให้ความรู้ และสาธิตวิธีการจัดทำขยะเปียก ซึ่งในช่วงที่เราลงพื้นที่ไปนั้นเป็นช่วงของฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ทำให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ซึ่งจังหวัดเร่งให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ แต่ด้วยเป็นฤดูเก็บเกี่ยวและฝนตก จังหวัดได้เลื่อนเวลาออกไปเป็นอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคม ซึ่งเราได้ลงพื้นที่บางหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีบางหมู่บ้านที่เราลงพื้นที่ไปแล้วประชาชนให้ความร่วมมือน้อยอาจเป็นเพราะเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จ จึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามขั้นตอนที่อยู่ในแผ่นพับที่แจกให้ท่านสมาชิกไปนะค่ะ ทำเป็นครัวเรือนซึ่งบางครัวเรือนอาจจะมองว่าขยะเปียกเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงของตนเองได้ แต่ด้วยระเบียบนโยบายเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เราน่าจะทำเพราะการเศษอาหารลงพื้นดินจะทำให้เกิดความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น หากเราทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนได้ก็จะมีประโยชน์ เช่น ทำเป็นปุ๋ยใส่พืช ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ให้คีย์ข้อมูลในระบบตามนโยบายเร่งด่วนภายในเดือนพฤศจิกายน จึงได้คีย์ข้อมูลจำนวน ๑,๗๖๐ ครัวเรือน จึงขอให้ท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์พร้อมดำเนินการทุกครัวเรือนนะค่ะ (๒.) เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์งดเผาตอซัง ข้าว หรือพืชไร่ต่างๆ ที่ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด้วยจังหวัดนครราชสีมา และกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) ประการหนึ่งคือ การเผาตอซังข้าว หรือพืชไร่ และการเผาป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ หากปล่อยไว้จะเกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงแก่ประชาชน ทางจังหวัดจึงมีมาตรการกำหนดให้ควบคุมปัญหาโดยอาศัยองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเหตุรำคาญ ตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หมวด ๕ มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนี้ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ การกระทำ

ใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นเหตุอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมาตรการในการทำความผิด คือ ผู้ใดกระทำผิดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐.- บาท จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกทุกท่านทราบและขอให้ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วย ขอขอบคุณ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ เชิญท่านธงชัย ทับไมตรี ครับ

นายธงชัย ทับไมตรี
ส.อบต.หมู่ ๓

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต. และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับขออนุญาตสอบถามท่านนายกเกี่ยวกับการจัดงานสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ อบต.เรามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญหรือเปล่านั้น ซึ่งเราไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วเนื่องจากการระบาดโรคโควิด ๑๙ และโครงการศึกษาดูงานไม่ทราบว่าจะจัดไหมครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านพนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

นายพนอม เลื่อมใส
ส.อบต.หมู่ ๗

ครับผมขอทราบรายละเอียดการจัดกิจกรรมสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ รูปแบบแผนการดำเนินการอย่างไร ทำอะไรบ้าง การจัดกิจกรรมท่านคณะผู้บริหาร หรือสภาเราจะดำเนินการอย่างไร โดยมีนายก และประธานสภา เป็นแม่งาน ขอสอบถามท่านนายก ท่านประธานสภา ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านนายก ช่วยชี้แจงให้กับท่านสมาชิกได้เข้าใจ เชิญครับ

นายประสาสน์ เกษนอก
นายก อบต.

ครับสำหรับการจัดกิจกรรมสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ ผมได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ และได้กำหนดการจัดงานในวันพุธ ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญครับ ครับขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด ครับ

นายประสงค์ เลื่อมใส
หัวหน้าสำนักปลัด

ครับผมขอชี้แจงการจัดกิจกรรมสงฆ์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖ กำหนดการจัดงานวันพุธ ที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ มีการจัดกิจกรรมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ผอ./หัวหน้าส่วน มูลค่าของขวัญจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท คณะผู้บริหาร มูลค่าของขวัญจำนวน ๑,๐๐๐.- บาท และสมาชิก อบต. มูลค่าของขวัญจำนวน ๕๐๐.- บาท จึงเรียนเชิญท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าวขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ
ประธานสภาฯ

ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรือเพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามผมก็ขอขอบคุณท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละเวลามาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ ร่วมประชุมจนจบ ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอขอบคุณครับ

ปิดประชุม ๑๑.๔๐ น.

(ลงชื่อ) *สุพรรณ จันทะนาม* ผู้บันทึกการประชุม
(นายสุพรรณ จันทะนาม)
ส.อบต. หมู่ ๑๒ / เลขาณุการสภาฯ

(ลงชื่อ) *นิคม วงษ์ชาติ* ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายนิคม วงษ์ชาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายฉวี ไสตก *ฉวี ไสตก*
๒. นายธงชัย ทับไมตรี *ธงชัย ทับไมตรี*
๓. นายสุรศักดิ์ นนตานอก *สุรศักดิ์ นนตานอก*

- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ทำการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) *นิคม วงษ์ชาติ* ผู้ตรวจรายงานประชุม
(นายนิคม วงษ์ชาติ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

